



ที่ กบ 0037.3/ว 3406

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ 81000

23 กันยายน 2553

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 1779 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.แจ้งว่าได้มีกลุ่มบุคคล หน่วยงานบางแห่งแอบอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ สมศ. ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ไปเผยแพร่ อ้างอิง และจัดอบรมชี้แจงให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก โดยมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และยังไม่ดำเนินการประกาศใช้ โดยศูนย์พัฒนาเด็กไม่จำเป็นต้องเข้าประชุมอบรมใด ๆ ตามที่มีผู้แอบอ้างอันอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่บิดเบือนไป และหากมีผู้แอบอ้างหรือกระทำการ โดยมีขอบให้แจ้ง สมศ.ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการกับกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเลิศ ภูญไญรัตน์โชติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร 0-7561-1899, 0-7562-2437

176 ก.ย. 2553

ที่ มท 0893.4/ว 1773



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม 10300

020947

13 ก.ย. 2553

7 กันยายน 2553

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เลขที่ 5950

วันที่ 16 ก.ย. 2553

เวลา

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ มศ 0001/(ว) 1498 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 จำนวน 1 ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ว่าได้มีกลุ่มบุคคล หน่วยงานบางแห่งแอบอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ สมศ. ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ไปเผยแพร่ อ้างอิง และจัดอบรมชี้แจงให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก โดยมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และยังไม่ดำเนินการประกาศใช้ จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กทั่วประเทศทราบตามประกาศของสำนักงานฯ โดยศูนย์พัฒนาเด็กไม่จำเป็นต้องเข้าประชุมอบรมใด ๆ ตามที่มีผู้แอบอ้างอ้างอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่บิดเบือนไป และหากมีผู้แอบอ้างหรือกระทำการโดยมิชอบให้แจ้ง สมศ. ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการกับกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ทราบตามประกาศของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ วรรณวิไล)

อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจการกรมเยาวชน

โทร 0-2241-9021-3 ต่อ 103, 106 โทรสาร 0-2241-9021-3 ต่อ 112-113

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)

ที่ มศ ๐๐๐๑/ว) ๑๙๙๘

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

๕-2404

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จำนวน ๑ แผ่น

เนื่องด้วย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)

ทั้งนี้ มีกลุ่มบุคคลและหน่วยงานบางแห่งแอบอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ สมศ. ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก โดยนำไปเผยแพร่ อ้างอิง และจัดอบรมชี้แจงให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก โดยมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมนั้น ซึ่งขณะนี้สำนักงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์และยังไม่ดำเนินการประกาศใช้

สำนักงานจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่อโปรดอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กทั่วประเทศทราบตามประกาศของสำนักงาน โดยศูนย์พัฒนาเด็กไม่จำเป็นต้องเข้าประชุมอบรมใดๆ ตามที่มีผู้แอบอ้างอ้างอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่บิดเบือนไป

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ จะขอบพระคุณยิ่ง

5970

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

กลุ่มงานประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ (กปพ.๑)

โทร ๐-๒๒๐๖-๓๙๕๕ ต่อ ๓๕๓-๓๕๔

3084

30



ประกาศ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กตามที่ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก เมื่อวันที่ ๘ และวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โรงแรมสยามซิตี้ นั้น

เนื่องด้วยขณะนี้บุคคลและหน่วยงานบางแห่งได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ไปเผยแพร่ อ้างอิง และจัดอบรมชี้แจงให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก โดยมีการเรียกเก็บเงินและแอบอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ สมศ.

สมศ. ขอเรียนให้ทราบว่ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง จึงไม่อนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานใดนำไปใช้เผยแพร่หรืออ้างอิง ดังนั้นหากมีผู้แอบอ้างหรือกระทำการอันมิชอบ สมศ. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับบุคคลหรือหน่วยงานนั้น

อนึ่ง หากการพัฒนาคู่มือการประเมินภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สมศ. จะจัดประชุมชี้แจงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กตามภูมิภาคต่างๆ ได้ทราบโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กจึงไม่จำเป็นต้องเข้าประชุมอบรมใดๆ ตามที่มีผู้แอบอ้างอ้างอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดเบี่ยงไปจากวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กของ สมศ. ที่แท้จริง และหากมีผู้แอบอ้างหรือกระทำการโดยมิชอบโปรดแจ้งให้ สมศ. ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการกับบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ลงชื่อ

(ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)